



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๓๘๕

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดต่อขอทราบข่าว กทม. ได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 240/2563 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

## ข่าวผู้บริหาร

- ๑ แจกผู้ให้บริการร้านอาหารบริเวณหลังพาดำเนินเกล้าติดต่อกทม.ด่วน
- ๑ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ริมถนนบรมราชชนนีขาออก.
- ๑ กทม. พร้อมปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64
- ๑ ส่งมอบเครื่องดับเพลิง สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขต
- ๑ 50 เขต งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย
- ๑ กทม. ตรวจสอบแนะนำสถานบริการและสถานบันเทิงป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

## ข่าวสำนักงานเขต

- ๑ ลาดกระบังเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
- ๑ ประเวศขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
- ๑ สัมพันธวงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์
- ๑ ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนวัดบึงบัว
- ๑ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๑ ประเวศพัฒนาทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม
- ๑ ลาดกระบังแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรุงเทพมหานครขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64

ดังนั้นประชาชนที่ได้รับเอกสารแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ประสงค์เดินทางไปตรวจสอบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องเร่งรีบ ขอให้ทยอยติดต่อสำนักงานเขตที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

## ข่าวผู้บริหาร

**แจ้งผู้ใช้บริการร้านอาหารบริเวณหลังพาดำปิ่นเกล้าติดต่อกทม.ด่วน**

(29 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 106/2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทน บชน. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมว่า เรื่องสำคัญที่ ศบค.กทม. ขอแจ้งให้ประชาชนทราบคือ เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ลักษณะเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 8 ราย เป็นพนักงานในร้านอาหารอีสานกรองแก้ว และร้านน้องใหม่คาราโอเกะปิ่นเกล้าหรือร้านน้องใหม่พลาซ่า ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ใน ซ.อยู่จอมลิน บริเวณด้านหลังห้างพาดำปิ่นเกล้า ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้เจ้าของสถานที่ดังกล่าวปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 63 และได้เข้าทำความสะอาดแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 63 จึงขอให้ประชาชนที่ใช้บริการสถานที่ดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-26 ธ.ค. 63 ติดต่อสำนักอนามัยโดยด่วน โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรุงเทพมหานครจะให้คำแนะนำ หรือรับตัวมาตรวจหาเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ครอบครัว และคนใกล้ชิด รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง ทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ

สำหรับวันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติม จำนวน 14 ราย โดย 11 ราย เป็นผู้ช่วยคนกรุงเทพฯ ส่วน 3 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคว่าเป็นประชาชนจังหวัดใด สำหรับ Timeline ของผู้ป่วยที่สอบสวนโรคแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเผยแพร่ซึ่งประชาชนสามารถติดตามได้ใน Facebook แฟนเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเร่งเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

ในส่วนร้านอาหารที่สามารถเปิดบริการได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 1.ไม่มีพื้นที่เด่นรำ 2.ไม่มีการปรนนิบัติลูกค้า 3.ไม่มีบริการอาบ อบ นวด ยกเว้นบริการนวดแผนไทย หากมีการแสดงดนตรีสด ต้องไม่ให้นักร้อง นักแสดง นั่ง ร้อง เต้น กับลูกค้า และต้องไม่เป็นสถานบริการ อาทิ ไม่เป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้ สถานที่เด่นรำ รำวง หรือ ร่องเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่มือบริการ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้ให้บริการสำหรับปรนนิบัติลูกค้า สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. เป็นต้น

กรณีบ่อนการพนันย่านทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครได้ประสานเจ้าของสถานที่ทำความสะอาดสถานที่โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้ควบคุมการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะต้องรอผลประมาณ 2 วัน ทั้งนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กักกันตัวที่บ้านแล้วด้วย ส่วนการดำเนินคดีเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

(ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

**เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ริมถนนบรมราชชนนีขาออก.**

(29 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ท่ามกลางอุปสรรคตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นายโกสิน เตศวรชัย ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒมา คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒมา ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณปั๊มน้ำมันศาลาเท็กซ์ (ดาวโต) ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒมา จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดสกัดและจุดคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป้องกันโควิด-19 บริเวณถนนบรมราชชนนีขาเข้า บริเวณใต้สะพานตารระดับถนนพุทธมณฑลสาย 3

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเปิดจุดบริการประชาชนเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา สอดคล้องกับการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงาน อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและประชาชน และขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 7 วันนี้

(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

### **กทม. พร้อมปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64**

(29 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. : นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

#### **รณรงค์เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย**

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ถึงแม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้คนไทยและคนอีกหลายประเทศต้องพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อีกระลอก ทำให้การเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในบางพื้นที่อาจไม่สามารถทำได้ และในหลายพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐ หรือแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ออกประกาศไว้ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค COVID -19 อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครก็ได้เล็งเห็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในด้านอื่นๆ โดยพยายามที่จะป้องกันและลดจำนวนความสูญเสียที่มักเกิดจากภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากอัคคีภัย อุบัติเหตุบนท้องถนน และสาธารณภัยอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่า กทม. มีความพร้อมในการดูแลและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่จะร่วมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ประกอบด้วย รถดับเพลิง และกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 21 คัน รถสายตรวจของสำนักเทศกิจ จำนวน 8 คัน รถหน่วยแพทย์กู้ชีพของสำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คัน รถตรวจการณ์ของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วของกองโรงงานช่างกล จำนวน 1 คัน รถสายตรวจ 191 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 1 คัน รถบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. จำนวน 2 คัน รวมจำนวน 43 คัน

#### **วาง 5 มาตรการเข้มดูแลความปลอดภัยประชาชน**

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและกำชับให้สำนักงานเขต และหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยตรวจสอบสถานที่ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง อาคารสูง บริเวณใต้สะพานข้ามทางแยกต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นอีก 2. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้อาณัติ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางอย่างปลอดภัย 3. มาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่โดยตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด 4. มาตรการดูแลสุขภาพอนามัย โดยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิ่งของในกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ ว่ามีสิ่งของหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุมาจำหน่ายให้กับประชาชนหรือไม่ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ 84 จุด**

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมระดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทคนิค สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดระดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมจำนวน 84 จุด ณ สถานีดับเพลิงหลัก จำนวน 47 จุด และจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จำนวน 37 จุด พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ขึ้น ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือ โทร. 199 และสายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

**ตั้งจุดให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง พร้อมคัดกรองโควิด-19 ทั่วกรุง 11 จุด**

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและคัดกรองโควิด-19 ที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและเดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 64 รวมจำนวน 11 จุด ประกอบด้วย จุดบริการประชาชน จำนวน 7 จุด บริเวณเส้นทางเข้าออกเมือง ได้แก่ 1.บริเวณบิมน้ำมันบางจาก กม.4+200 ริมถนนบางนา-ตราด เข็มตึกเนชั่น เขตบางนา 2.บริเวณบิมน้ำมัน ปตท. ถนนพระราม 2 มุ่งหน้ามหาชัย (ฝั่งขาออก) เลยสำนักงานเขตบางขุนเทียนไปประมาณ 2 กิโลเมตร และบริเวณบิมน้ำมัน ปตท. ถนนพระราม 2 ด้านตรงข้าม (ฝั่งขาเข้า) เขตบางขุนเทียน 3.บริเวณหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล (ขาเข้า) ถนนบรมราชชนนี และบริเวณบิมน้ำมันศาลเท็กซ์ แยกนิมพลี ถ.บรมราชชนนี (ขาออก) ทางคู่ขนานด้านใน เขตทวีวัฒนา 4.บริเวณสะพานเข้าสนามฟุตบอล ทางยกระดับสุวิทวงศ์ (ขาออก) เขตหนองจอก 5.บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) เขตดอนเมือง 6.บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม ซ.เพชรเกษม 79 เขตหนองแขม 7.บริเวณสามแยกปากทางเข้าสนามบิมน้ำมันสุวรรณภูมิ (สามแยกสุขสยาม) ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง และจุดบริการประชาชนบริเวณสถานีขนส่ง จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 2.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย 3.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย และ 4.บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร

----- (อรรถชนัญญาณ์...สปส. รายงาน)

**ส่งมอบเครื่องดับเพลิง สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขต**

(29 ธ.ค. 63) เวลา 10.30 น. : นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องดับเพลิงให้กับสำนักงานเขต ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต โดยจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้งและเครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดเคมีสูตรน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถดับไฟได้หลายประเภท เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต นำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยประกอบด้วย 1.เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.8 กิโลกรัม จำนวน 41,113 เครื่อง 2.เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดเคมีสูตรน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ลิตร จำนวน 5,670 เครื่อง สำหรับการส่งมอบแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 63 จนถึงวันที่ 24 ม.ค. 64 ระยะที่ 2 คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายประมาณเดือน ก.พ. 64 และระยะที่ 3 คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายประมาณเดือนมี.ค. 64

----- (อรรถชนัญญาณ์...สปส. รายงาน)

**50 เขต งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย**

(29 ธ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร โดยในสถานการณ์ดังกล่าวฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงของดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ในทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย รวมทั้งงดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สำหรับการให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ จะกำหนดจำนวนผู้รับบริการ ให้เหมาะสมเพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ระบบของคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ เลือกวันเวลา และสถานที่ให้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการและประหยัดเวลาในการเดินทาง

----- (ชลธิชา...สปล. รายงาน)

**กทม. ตรวจแนะนำสถานบริการและสถานบันเทิงป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564**

(29 ธ.ค. 63) เวลา 14.30 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยลงพื้นที่ตรวจแนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการและสถานบันเทิง โดยมี นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักอนามัย สำนักงานเขตคลองสาน ผู้บริหารศูนย์การค้า ICON SIAM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์การค้า ICON SIAM เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันนานหลายวัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานบริการและบันเทิงต่างๆ มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มักมีการจัดกิจกรรมการแสดงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หากไม่ใช้ความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ออกมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ตลอดจนมีประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด หากทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และไม่ใช้ความรอบคอบอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งและแล้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า และอาจลุกลามไปยังอาคารบ้านเรือน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการและสถานบันเทิง เพื่อแจ้งเตือนและขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวังเตรียมการป้องกัน และหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว ดังนี้ ให้ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การจุกธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรต้องมีภาชนะที่ปลอดภัยและแข็งแรงรองรับ และขอให้ธูปเทียนดับสนิทก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน รวมทั้งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย ห้ามจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมคว้น หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการ จะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งของกีดขวาง มีแบบแปลนแสดงตำแหน่งของห้องต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟจัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันที ทั้งนี้การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่างๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้าและออกได้อย่างสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และวัสดุภายในต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ติดไฟง่าย รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงสถานที่จัดกิจกรรมหรือมีการเก็บวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยทางสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร และสำนักงาน ได้แก่ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น สปริงเกอร์ ระบบการจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงภายในอาคาร ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน การติดตั้งถังดับเพลิงแบบยกหัว ที่ครอบคลุมพื้นที่และเหมาะสมกับประเภทของไฟ บ้านโดหนีไฟและทางหนีไฟ เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน โดยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงไม่ให้ต้นไม้หรือรั้วพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองเดี่ยวแห้งหรือมีสภาพกรูกรัง หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน งดการเผาซากวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ชยะมูลฝอย การเผาหญ้า เศษกระดาษในชุมชน และบริเวณริมถนนสองข้างทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากกลุ่มควันจากการเผาไหม้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การสแกนคิวอาร์โค้ดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตลอดจนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้เราก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วน 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

**ลาดกระบังเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน**

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ม.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ คุณสมบัติประกอบด้วย 1. บุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา มาก่อน และมีบัตรประชาชนแบบ Smart Card 2. บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (มีเลข 13 หลัก) 3. ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ทุกเขตและทุกอำเภอที่อยู่ใกล้บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอที่สมัคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9009

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**ประเวศขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบาย การควบคุมแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุ เขตฯ ได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวด กำกับ ดูแลการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัย ดังนี้ 1. ขับขี่ไม่ดื่ม ขับขี่ไม่ชิ่ง ขับขี่ไม่ง่วง และขับขี่มีน้ำใจ 2. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น ขายได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น 3. ห้ามขาย และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล ร้านขายยา หอพัก สถานศึกษา สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นที่จัดไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนที่อยู่บนรถไฟ บริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง/สถานีขนส่งและบนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบด้วย ทางรถเดิน ช่องทางเดินรถ ช่องทางเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการจราจร และทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนในการจราจร สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร ในพื้นที่ประกอบโรงงาน 4. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 5. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้ เครื่องขายอัตโนมัติ การขายเร่ การลดราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ให้ หรือให้เสนอลิขิตในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแก่ผู้นำหีบห่อ หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแลกซื้อ การแจก แกรม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงและทางอ้อม 6. ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการชวนอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อการการตลาด เช่น ลานเบียร์ และคอนเสิร์ต เป็นต้น 7. ห้ามขับขีรถในขณะเมาสุรา 8. ห้ามเสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤตินุญวาย หรือครองสติไม่ได้ ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสวนสาธารณะ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**สั้มพันธวงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์**

นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสั้มพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก เขตฯ โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทะเบียน ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่ ได้แก่ ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต โดยมีกำหนดการออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประจำเดือน ม.ค. 64 ดังนี้ วันที่ 4 ม.ค. 64 ณ ถ.เจริญกรุง (ฝั่งขวา) จาก ถ.ผดุงด้าว ถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วันที่ 11 ม.ค. 64 ถนนพระราม 4 (ฝั่งซ้าย) จาก ถ.มิตรภาพไทย-จีน ถึง ถ.เจริญกรุง วันที่ 18 ม.ค. 64 ถ.เจริญกรุง (ฝั่งขวา) และ ถ.ทรงวาด (ฝั่งขวา) และวันที่ 25 ม.ค. 64 ณ ถ.เจริญกรุง (ฝั่งซ้าย) และ ถ.ทรงวาด (ฝั่งซ้าย) ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยภายในพื้นที่

(ปชส...เขตสั้มพันธวงศ์ รายงาน)



**ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนวัดบึงบัว**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 3 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดบึงบัว แขวงลำปลาทิว ถ.คุ่มเกล้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมขยะรีไซเคิล มาร่วมแลกไข่ในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

(ปชส...เขตลาดบัง รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 9 ม.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนจวงสวัสดิ์ แขวงตลาดน้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

**เขตมีนบุรี** วันที่ 3 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนอ้อมทรัพย์ ซ.ร่มเกล้า 5 ถ.ร่มเกล้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

**เขตประเวศ** วันที่ 3 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านเคอร์สยาม สวนหลวง ร.69 แขวงหนองบอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตลาดพร้าว** วันที่ 3 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

(ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศพัฒนาทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดินข้าม**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดทางเท้า เก็บกวาดขยะริมทาง สถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่โค้งดงาม ในวันที่ 4 ม.ค. 64 ณ วัดกระทู้มเสื่อปลา ถ.อ่อนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.55 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าโชว์รูมรถอโตคาร์ ถึงปากซอยโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสริอนุสรณ์ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.14 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหน้าตลาดนมเบอร์วัน ถึงทางแยกเข้าวัดทุ่งเศรษฐี งามฯ 2 และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**ลาดกระบังแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศกาลปีใหม่**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ปิดให้บริการงานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 บริการการแจ้งตายเท่านั้น และจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 4 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9009

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)